

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มติสภาวิชาการ

การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

มติสภาวิชาการ

พิจารณาเรื่องการศึกษา การบริหารงานทั่วไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๓ พิจารณาขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) แบบมีเงื่อนไข

กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ นำเสนอที่ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เห็นชอบการขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) แบบมีเงื่อนไข โดยให้ดูแลนักศึกษาคงค้างจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือตามระยะเวลาการศึกษา ระดับปริญญาตรี เนื่องด้วยหลักสูตรดังกล่าว ไม่มีการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกอบกับปัจจุบันมีนักศึกษาคงค้าง จำนวน ๒๒ ราย

ทั้งนี้ หลักสูตรขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) จากเดิม ๕ คน คงเหลือ ๓ คน เนื่องจาก อาจารย์ไกรสิทธิ์ พิรุณ เกษียณอายุราชการ และอาจารย์เกริกพงศ์ ใจคำ ย้ายไปประจำหลักสูตรอื่น

รายละเอียดการขออนุโลมสัดส่วนจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

เดิม	คงเหลือ	หมายเหตุ
อาจารย์ณัฐนรี รัตนสวัสดิ์	อาจารย์ณัฐนรี รัตนสวัสดิ์	
อาจารย์เมธิณี ดุษฎี	อาจารย์เมธิณี ดุษฎี	
อาจารย์ปรเมศวร์ สรรพศรี	อาจารย์ปรเมศวร์ สรรพศรี	
อาจารย์ไกรสิทธิ์ พิรุณ	-	เกษียณอายุราชการ
อาจารย์เกริกพงศ์ ใจคำ	-	ย้ายไปประจำหลักสูตรอื่น

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓ นำเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม

๑) เห็นชอบ การขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) แบบมีเงื่อนไข โดยให้ดูแลนักศึกษาคงค้างจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือตามระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรี

๒) เห็นชอบ การขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) จากเดิม ๕ คน คงเหลือ ๓ คน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่